

Số : 06 /BC-THPTBMT

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO

CÔNG TÁC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ

- Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk;
- Căn cứ khung phân phối chương trình hoạt động giáo dục hướng nghiệp (GDHN) của Bộ GD&ĐT;

Trường THPT Buôn Ma Thuột xin báo cáo về công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề của nhà trường :

- Lựa chọn nghề nghiệp, định hướng tương lai luôn là chủ đề nóng thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh, nhà trường và của toàn xã hội. Việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông được xem là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Nhận thấy được giá trị của giáo dục hướng nghiệp đối với sự phát triển của xã hội, Trường THPT Buôn Ma Thuột luôn chú trọng đến công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường thông qua các con đường: qua chương trình giáo dục hướng nghiệp chính khóa, qua các môn học cơ bản, qua việc dạy nghề phổ thông, qua các cuộc gặp mặt cựu học sinh thành đạt của nhà trường, qua tham quan và các hoạt động trải nghiệm và qua chương trình tư vấn hướng nghiệp của các chuyên gia đầu ngành và của các trường Đại học trong toàn quốc cho học sinh 03 khối. Công tác hỗ trợ này giúp cho học sinh có thêm sự hiểu biết về ngành học, khả năng, năng lực của bản thân, từ đó các em chọn được ngành nghề phù hợp.

Ngoài ra, nhà trường còn thành lập một ban phụ trách tư vấn nghề nghiệp cho học sinh và giải đáp thắc mắc của học sinh khi có nhu cầu.

1. Công tác giáo dục hướng nghiệp

Theo phân phối chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo, có 9 tiết/ năm học/ khối, chia đều cho 9 tháng với những chủ đề khác nhau giúp cho học sinh có kiến thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

Nhà trường lồng ghép tiết giáo dục hướng nghiệp vào tiết sinh hoạt lớp dưới sự tổ chức và quản lý trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm. Học sinh thảo luận theo nhóm, tham gia đóng kịch với những ngành nghề khác nhau trong xã hội. Với những hoạt động này học sinh thẳng thắn chia sẻ những thắc mắc về ngành nghề mà các em quan tâm.

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP KHỐI 10, 11, 12 (9 tiết/ năm học)

Stt	Tháng	Khối 10	Khối 11	Khối 12	Thời gian thực hiện
1	9	Chủ đề 1: Những điều kiện thành đạt trong nghề	Chủ đề 1: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Giao thông vận tải và địa chất	Chủ đề 1: Những điều kiện thành đạt trong nghề	Ngày 12.9.2015
2	10	Chủ đề 2: Em thích nghề gì?	Chủ đề 2: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ	Chủ đề 2: Định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và địa phương	Ngày 10.10.2015
3	11	Chủ đề 3: Nghề dạy học	Chủ đề 3: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực An ninh – Quốc phòng	Chủ đề 3: Tìm hiểu hệ thống đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề của Trung Ương và địa phương	Ngày 28.11.2015
4	12	Chủ đề 4: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình	Chủ đề 4: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Năng lượng, Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin (tiết 1)	Chủ đề 4: Tìm hiểu hệ thống đào tạo ĐH và CĐ (tiết 1)	Ngày 19.12.2015
5	1	Chủ đề 5: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực Nông, Lâm Ngư nghiệp	Chủ đề 4: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Năng lượng, Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin (tiết 2)	Chủ đề 4: Tìm hiểu hệ thống đào tạo ĐH và CĐ (tiết 2)	Ngày 16.1.2016
6	2	Chủ đề 6: Tìm hiểu thực tế một đơn vị sản xuất công nghiệp hoặc nông nghiệp	Chủ đề 4: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Năng lượng, Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin (tiết 3)	Chủ đề 5: Tư vấn chọn nghề	Ngày 20.2.2016
7	3	Chủ đề 7: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Xây dựng	Chủ đề 5: Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường Lao động	Chủ đề 6: Hướng dẫn học sinh chọn nghề và làm hồ sơ tuyển sinh	Ngày 19.3.2016
8	4	Chủ đề 8: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược	Chủ đề 6: Tôi muốn đạt được ước mơ	Chủ đề 7: Thanh niên lập thân, lập nghiệp	Ngày 16.4.2016
9	5	Chủ đề 9: Nghề tương lai của tôi	Chủ đề 7: Tìm hiểu thực tế một số trường Đại học, Cao đẳng, TCCN hoặc dạy nghề tại địa phương	Chủ đề 8: Tổ chức tham quan hoặc hoạt động giao lưu theo chủ đề hướng nghiệp	Ngày 7.5.2016

2. Tổ chức dạy nghề phổ thông

Ngoài giáo dục hướng nghiệp theo phân phối chương trình của Bộ giáo dục, nhà trường còn tổ chức dạy nghề phổ thông cho các em học sinh khối 11 và Khối 12 với các nghề phổ biến và giúp các em hiểu rõ hơn về nội dung công việc cho cuộc sống các em như: nghề làm vườn, tin học và thêu. Số lượng: 3 tiết/ tuần.

3. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm

Ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu yêu cầu các tổ chuyên môn và Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh: Câu lạc bộ nói tiếng Anh (Tổ Ngoại ngữ), Câu lạc bộ ước mơ xanh (tổ Sinh học), Các cuộc thi tìm hiểu về nghề nghiệp bằng tiếng Anh, các cuộc thi, các hoạt động vui chơi vào các ngày lễ lớn trong năm của Đoàn thanh niên...

Qua các hoạt động này, công tác giáo dục hướng nghiệp được lồng ghép và đan xen nhằm định hướng cho học sinh về nghề nghiệp trong tương lai, đồng thời tạo niềm đam mê cho các em về một ngành nghề nào đó.

4. Tổ chức gặp mặt các cựu học sinh thành đạt của nhà trường

Nhà trường kết hợp với Ban liên lạc Hội cựu học sinh tổ chức trao học bổng cho các em nghèo vượt khó 2 lần/năm. Qua đây các em học sinh có cơ hội giao lưu với học sinh thành đạt của nhà trường và từ đó học sinh có thể tìm hiểu thị trường tuyển dụng lao động để biết những công việc , những nghề đang có ở thị trường trong vùng, quốc gia và quốc tế. Yêu cầu của nghề đó đối với người lao động; những nghề đang được xem có tiềm năng trong tương lai...

5. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp

Hằng năm nhà trường phối hợp với Báo tuổi trẻ và các trường đại học trên toàn quốc tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành đề công tác tư vấn hướng nghiệp.

6. Trao đổi với phụ huynh

Trong mỗi năm học, nhà trường tổ chức 03 buổi họp phụ huynh: đầu năm, cuối học kỳ I và cuối học kỳ II. Giáo viên chủ nhiệm các khối lớp cũng dành thời gian để trao đổi với các phụ huynh về khả năng, sở thích và cá tính của từng em học sinh trong lớp và tư vấn cho phụ huynh nên chọn ngành nghề nào phù hợp với nguyện vọng và năng lực của các em.

Trên đây là báo cáo về công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề mà nhà trường đang áp dụng nhằm giúp cho học sinh biết chọn hướng học, chọn nghề phù hợp với bản thân. Từ

đó, học sinh sẽ đạt được thành quả mong muốn: cơ hội làm việc tốt, cơ hội thăng tiến cao, lương cao, công việc ổn định, được nhiều người tôn trọng.....

KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

HUỲNH ÁNH HỒNG

